
นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา  
สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) คร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที่  13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565   
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา 

 ผู้มาประชุม                 เวลา 09.0๐ น. 
ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางจามจุรี  ศรีวรรณะ ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา จามจุรี  ศรีวรรณะ  
2 นายก้าน  ศรีสุขกาญจน ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา ก้าน ศรีสุขกาญจน ์  
3 นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 บุญศรี  โต๊ะสงิห์  
4 นางอาภรณ์  โต๊ะสงิห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์  
5 นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สมบูรณ์  บุญอ านวย  
6 นายสอน  ใจด ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สอน  ใจดี   
7 นายสิริพงษ์  สิริวฒุิธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 1 สิริพงษ์  สิริวุฒธิรรม       ลาป่วย 
8 นายสมชัย  ธรรมรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สมชัย  ธรรมรักษ์  
9 นายกลา้  กมลเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 กล้า  กมลเลิศ  

10 นางทัศนา  ทรมีฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 ทัศนา  ทรมีฤทธิ ์  
11 นายวฒุิพงค์  แก้วงาม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 วุฒิพงค์  แก้วงาม  
12 นายสธุี  สีจนัดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา เขต 2 สุธี  สีจันดา  
13 นางสาวอนนัตา โพธิ์อุดม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา อนันตา  โพธิ์อุดม  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา สกาว  เมฆา  
2 นางอุษณีย์  วนิทะไชย รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา อุษณีย์  วินทะไชย  
3 นายสพุจน์  พงศ์สมโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุพจน์  พงศส์มโพธิ ์  
๔ นายสวุรรณ  แสนแวทย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลสามขา สุวรรณ  แสนแวทย ์  
5 นายยนต์  จันทร์หา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสามขา ยนต์  จันทร์หา  
6 นายสวุิทย์  ไชยโย ผู้อ านวยการกองคลัง สุวิทย์  ไชยโย  
7 พ.จ.อ.ไพบูลย์  นามโน หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลสามขา ไพบูลย์  นามโน  
8 นางสาวธนวันต์  บุน่วรรณา นิติกร ธนวันต์  บุ่นวรรณา  
9 นางสาวพชัรี   ประชุมศรี เจ้าพนักงานธุรการ พัชรี  ประชุมศรี  
 
เมื่อถึงเวลา  09.0๐  น.  นางสาวอนันตา โพธิ์อุดม เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้ให้สัญญาณ

เรียกสมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุม เช็คยอดผู้เข้าประชุม เมื่อครบองค์
ประชุมจึงน าเรียนประธานสภาเทศบาล และประธานเปิดประชุม เวลา 
09.10 น.  

- ขอสวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้มี
เกียรติทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม ดิฉันขอเริ่มการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา 
สมัยสามญั (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ในวันนี้ ค่ะ 



 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

1. ตามที่เทศบาลต าบลสามขา ได้จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานท้องถิ่น ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลสามขา ประจ าปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 
15-18 มิถุนายน 2565 นั้น ก าหนดการในวันที่ 15 เป็นการอบรม ณ เทศบาลต าบล
สามขา (ห้องประชุมเทศบาลต าบลสามขา) ก็ขอให้ทุกท่านได้เข้าอบรมตามวัน เวลา 
และสถานที่ที่ก าหนดด้วย เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วน
ท่าน สท.สมบูรณ์/สท.สิริพงษ์ และท่านรองสุพจน์/ท่านที่ปรึกษายนต์ ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการฯ ในครั้งนี้ 

2. จากเกษตรอ าเภอโพนทราย เกี่ยวกับการลงทะเบียนเกษตรกร  โดยสามารถ
ด าเนินการได้ในช่วงวันที่ 20 นี้ ผ่านระบบฟาร์มบุ๊ค ส าหรับเกษตรรายเก่า ส่วนราย
ใหม่ให้ติดต่อขอเอกสารได้ท่ีผู้ใหญ่บ้าน 

- เชิญผู้บริหาร ค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา วาระแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 

1. ตามก าหนดการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ที่สาธารณะ
ประโยชน์โนนไผ่ (หมู่ที ่2) นั้น ก านันต าบลสามขา ก็ได้ขอรับสนับสนุน อปพร. จ านวน 
5 เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านจราจร และความสงบเรียบร้อย ซึ่งในการด าเนินงาน
ดังกล่าว ก็ขอให้ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงความสะอาดของ
สถานที่หลังจากแล้วเสร็จด้วย และขอขอบคุณ ม.1 ที่ได้บริจาคเงินจ านวน 1,000 
บาท ให้กับเทศบาลต าบลสามขา (จัดกิจกรรมบุญบั้งไฟ) 

2. ขอเพ่ิมเติมในส่วนของโครงการอบรมศึกษาดูงานของเทศบาลต าบลสามขา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ขอให้ทุกท่านได้เตรียมพร้อมส าหรับการเดินทางฯ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้เข้าอบรมในวันที่ 15 โดยพร้อมเพรียงกัน 

3. ขอแจ้งงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ โครงการก่อสร้างปรับปรุงรั้วบ่อขยะ ขณะนี้
ด าเนินการแล้วเสร็จแล้ว 

4. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ส านักงานที่ดินแจ้งขอนัดหมายลงพ้ืนที่ชันสูตร
สอบสวนการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ขอต่อใบอนุญาตฯ) 
จ านวน 2 ราย คือ นายเมธี ไกรการ ม.4 เวลา 11.00 น. และห้างหุ้นส่วนจ ากัด    
บุญเจริญราษ ีม. 5 เวลา 11.30 น. 

 

 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา  
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 



 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ทราบ  - วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ขอให้คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมในล าดับต่อไป เชิญค่ะ 

ทราบ  -  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมบูรณ์  บุญอ านวย สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
สามขา เขต 1 ในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้ 

 -  ตามที่ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ได้รับ
รายงานการประชุมสภาฯ จากเลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา แล้วนั้น ได้ประชุม
ในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบล   
สามขา เพื่อพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภาสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 25645  

 -  ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดข้อมูลวาระการพิจารณาต่างๆ แล้วเห็นว่า
ถูกต้อง ไม่มีการแก้ไขจากเดิมแต่อย่างใด จึงขอรับรอง และลงลายมือชื่อไว้ในรายงาน
การประชุมครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

  -  ได้ให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ 
(สมัยที่ 2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาว่ามีสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ท่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมในรายละเอียดข้อมูลรายงาน
การประชุม หรือไม่ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

ที่ประชุม -  มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัย
สามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565  จ านวน 10 เสียง และ 
งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  

- กระทู้ถาม 3 เรื่อง ขอให้น าเรียนต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ผู้บริหารได้ชี้แจง เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา 
เขต 1 ขอเสนอกระทู้ถาม เรื่องการยกระดับถนนดิน พร้อมลงลูกรัง จ านวน 2 สาย คือ 
จากบ้าน นายอ่อนตา สอนสิงห์-ทางหลวงชนบท ม.8 / นายสมหวัง สืบสี-ถนน
คอนกรีต ซึ่งยังไม่มีในเทศบัญญัติฯ ไม่ทราบว่าจะสามารถด าเนินการได้ หรือไม่ ครับ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุธี  สีจันดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา     
เขต 2 ขอเสนอกระทู้ถาม เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซล ตามที่ ได้แจ้งให้มีการ
ส ารวจเพื่อเพ่ิมจุดไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชน ไม่ทราบว่าด าเนินการเป็นอย่างไรบ้าง  

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสมบูรณ์  บุญอ านวย 
สมาชกิสภาเทศบาล เขต 1 

นายบุญศรี  โต๊ะสิงห์ 
สมาชกิสภาฯ เขต 1 

นายสุธี  สีจันดา 
 สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่

ประชุม 



 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ รองประธานสภาเทศบาลต าบล
สามขา ขอเสนอกระทู้ถาม เรื่องสถานีสูบน้ าใต้ดินระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 2 เพ่ือเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ าให้กับเกษตรกรในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วง        
ไม่ทราบว่าด าเนินการในส่วนนี้แล้วหรือยัง หากล่าช้าเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิต
ทางการเกษตรของพ่ีน้องประชาชน ครับ 

 - ขอให้ผู้บริหารได้น าเรียนต่อที่ประชุม เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว  เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ส าหรับ
ข้อสอบถาม เรื่องแรก เกี่ยวกับการยกระดับถนนดิน จ านวน 2 สาย และอีกหลายๆ 
สายในพ้ืนที่ก็ขอให้เตรียมบรรจุในเทศบัญญัติฯ ปีนี้ไว้ซึ่งจะได้ร่วมกันพิจารณาในช่วง
เดือนสิงหาคม เพราะเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าเรามีงบประมาณค่อยข้างจ ากัด โครงการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็มาจากเงินอุดหนุนฯ แต่ทั้งนี้จะแจ้งให้กองช่างได้ไปด าเนินการ
ตรวจสอบ และรายงานให้ทราบ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

-  เรื่องที่ 2 ไฟฟ้าโซ่ล่าเซล ตามที่ได้แจ้งให้เพ่ิมจุดไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชนไปแล้วนั้น     
ก็ได้มอบหมายให้กองช่างเป็นผู้รับผิดชอบ ในการส ารวจ และตรวจสอบ ซึ่งขั้นตอน
ต่างๆ ยังไม่ได้รับรายงาน จะแจ้งกองช่างน าเรียนต่อท่ีประชุมอีกครั้ง 

- เรื่องที่ 3 เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าของสถานีสูบน้ าบ้านหนองทุ่ม ม.2 ในช่วงฤดู
ฝนทิ้งช่วง นั้น เบื้องต้น เทศบาลต าบลสามขา ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส ารวจ 
และแจ้งซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าของสถานีสูบน้ าแล้ว และแจ้งให้ทดลองเครื่อง       
เพ่ือเป็นการทดสอบการใช้งาน ซึ่งยังไม่ได้รับการรายงานผล ซึ่งจะขอแจ้งให้ที่ประชุมได้
ทราบอีกครั้ง  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

- ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญค่ะ 

- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขา 
เขต 1 ขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังคณะผู้บิหาร เกี่ยวกับการลงหิน
ลูกรังข้างวัดสามขา-โรงสี และ หางกุดสามขา-กุดกาบไม้ ทั้งนี้เพ่ือให้การเดินทางสัญจร   
ของพ่ีน้องประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ขอบคุณค่ะ 

 
- เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสามขาผู้ทรงเกียรติ 
และผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม นายสกาว เมฆา นายกเทศมนตรีต าบลสามขา ส าหรับ
วาระอ่ืนๆ เกี่ยวกับการลงหินลูกรัง นั้น ตามที่ทราบอยู่แล้วว่าเทศบาลต าบลสามขา      
มีงบประมาณเข้ามาค่อยข้างน้อย ซึ่งการพิจารณาด าเนินงานก็เป็นไปตามเทศบัญญัติฯ 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 

นายสกาว  เมฆา 
นายกเทศมนตรีต าบลสามขา 

นายก้าน  ศรีสุขกาญจน์ 
 รองประธานสภาเทศบาล 

นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ 
สมาชกิสภาฯ เขต 1 



 

แต่หากมีงบประมาณที่เข้ามาเพียงพอ จะจัดสรรเพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อพ่ีน้องประชาชน แต่อย่างไรก็ตามจะให้กองช่างได้ไปตรวจสอบ และรายงานผลให้
ทราบต่อไป ขอบคุณครับ 

- มีท่านใดจะเสนอ หรือสอบถาม หรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปราย ในการประชุม
วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และประชุมครั้งถัดไป
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ปิดประชุม เวลา 12.30  น. 

เสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 13 
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) 
คร้ังที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

 
           อนันตา  โพธิ์อุดม    
                      ( นางสาวอนนัตา  โพธิ์อุดม ) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลสามขา 
 
 
 

 

             คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน พ.ศ. 2565         
 
 
               กล้า  กมลเลิศ       สมบูรณ์  บุญอ านวย         อาภรณ์  โต๊ะสิงห ์
            ( นายกลา้  กมลเลิศ )             ( นายสมบูรณ์  บุญอ านวย )               ( นางอาภรณ์  โต๊ะสิงห์ )  
          กรรมการตรวจรายงานฯ        ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ            เลขานุการตรวจรายงานฯ 
 
 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 
มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้รับรองการประชุมแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลสามขา สมัยสามัญ (สมัยที่ 2)   
คร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 
 

 จึงได้ลงชื่อรับรองไว้ เพ่ือปิดประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
           จามจุรี   ศรีวรรณะ             ผู้รับรองรายงานการประชุม            

                       ( นางจามจุร ี  ศรีวรรณะ ) 
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลสามขา  

นางจามจุรี  ศรีวรรณะ 
ประธานสภาฯ/ประธานที่ประชุม 


